



Mây u hoài

Nhạc và lời:
Hoàng Song Nhỹ

(Còn có tên "Vết buồn", đã được ca sĩ
Giáo Linh, Hà Thanh trình bày trên các
đài Sài Gòn, Huế từ năm 1969)



Một mùa Xuân qua rồi còn vương vấn trong tôi Tiếng
...mưa âm thầm mùa Xuân đã xa xăm Nghe



cười chừ héo hắt đôi môi Rồi thời gian xa xôi buông trôi
đời quạnh hiu rớt chơi vơi Còn gì đâu Em ố Em ố!



Cung đàn buồn ai trót trao ai, để nghe tiếng tơ thò dài Cuộc tình
Xin đừng để lưu luyến cho nhau Hỡi đôi mắt-thiên-thần-sầu mà nhạc



nào mê giữa cơn say Lời hẹn thề còn mãi đâu đây Trong kiếp này và cho mai
buồn vương vấn đôi mi mà ngàn đời còn khóc chia ly, ngàn cách



sau... (Một ngày ..)

...rồi mùa Xuân ra đi .



Tùng ước mơ đưa ta về ủ kín tâm hồn Giòng sông xưa còn đó Bóng trăng
xanh lung linh mơ hồ hình dáng ai còn nhớ mãi nhớ nhớ hoài
Nhưng tình nào không nhạt phai Vì lòng người ưa đổi thay Trời còn mây
bay Mây u hoài vương vương dài Cho lòng buồn riêng ai. Còn lời
ru êm đềm chìm trong tiếng mưa đêm Âm thầm buồn như bước chân
em một ngày đã xa thêm...xa thêm... Thôi còn
nhìn chi nữa Em ơi! Hỡi đôi mắt-sa-mạc-buồn, mà ngàn đời anh vẫn không quên Từng giọt
sầu xa vắng mông mênh Ôi nỗi buồn nghìn năm không tên. (Một mùa...)

Sheet Mây u hoài, file .PDF

"Một mùa Xuân qua rồi còn vương vấn trong tôi"

* Tuyên bố từ chối bản quyền

Sheet Mây u hoài của tác giả Hoàng Song Nhy đăng ở đây nhằm mục đích hỗ trợ tập đàn, tập hát giải trí và lưu trữ. Không được dùng sheet cho mục đích thương mại. Bản quyền thuộc về tác giả của bài hát, tác giả của bản phối hoặc tổ chức sở hữu bản quyền bài hát.

TruongCa.com không giữ bất kỳ bản quyền nào.

* Credit

- Tên sheet nhạc: Mây u hoài
- Tác giả: Hoàng Song Nhy
- Link lưu trữ Sheet: <https://truongca.com/nhac/7077-may-u-hoai>

Scan mã QR code để tải về bản in chất lượng cao hoặc xem hợp âm và nghe hát mẫu.



Liên hệ & Khiếu nại: để lại lời nhắn tại Facebook chúng tôi
<https://www.facebook.com/messages/t/thuvienbannhac>

Xuất PDF và quản lý API bằng phần mềm của ivoicesoft.com